



ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้แทนคณาจารย์ประจำในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
เป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
เป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้แทนคณาจารย์ประจำ เรื่อง การรับสมัคร และการคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี จึงออกประกาศแนวปฏิบัติการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ดังนี้

ข้อ ๑. การอำนวยความสะดวก

(๑) ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้แทนคณาจารย์ประจำ ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและรับผิดชอบการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ออกประกาศ/คำสั่งต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และรายงานผลการเลือกตั้งต่ออธิการบดี

(๒) ให้กรรมการเป็น “ประธานอนุกรรมการ” ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในหน่วยเลือกตั้งที่สังกัด

(๓) ประธานอนุกรรมการ มีหน้าที่ ดังนี้

(ก) ดำเนินการให้มีการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่สังกัด มีการจัดเตรียมบัตรเลือกตั้ง หีบเลือกตั้ง ปากกา ดินสอ นาฬิกา ปากกาเมจิก และกระดานนับคะแนน เป็นต้น

(ข) อำนวยความสะดวกในการติดตั้งป้ายปิดประกาศ ป้ายบอกสถานที่เลือกตั้ง และป้ายประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้มาใช้สิทธิเลือกตั้งโดยทั่วกัน

(ค) ดูแลการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่สังกัด ให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย และยุติธรรม

(ง) จัดให้มีการตรวจสอบและติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ทราบล่วงหน้า

(จ) ประชาสัมพันธ์ให้มีสักขีพยานจากสาขาอื่น ๆ ในสังกัดอย่างน้อยสาขาละ ๑ คน

ข้อ ๒. วิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง และการรายงานผลการเลือกตั้ง

(๑) บัตรเลือกตั้ง

ให้ประธานอนุกรรมการ ลงนามกำกับในบัตรเลือกตั้งทุกแผ่น หากพบไม่มีการลงนามกำกับให้ถือว่าบัตรเลือกตั้งดังกล่าวเป็นโมฆะ

(๒) การลงคะแนนเลือกตั้ง

(ก) ในวันเลือกตั้ง (วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒) ให้อนุกรรมการ และเลขานุการ ประจำหน่วยเลือกตั้ง ไปถึงสถานที่เลือกตั้งก่อนเวลาเลือกตั้ง และให้ประธานอนุกรรมการ มอบหมายหน้าที่ตามความเหมาะสม

(ข) ก่อนถึงเวลา...

(ข) ก่อนถึงเวลาลงคะแนน ให้ประธานอนุกรรมการ เปิดหีบบัตรเลือกตั้ง แสดงให้ปรากฏ โดยเปิดเผยว่าไม่มีบัตรเลือกตั้งภายในหีบบัตรเลือกตั้ง

(ค) เมื่อถึงเวลาลงคะแนน (๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.) ให้ประธานอนุกรรมการ กล่าวเปิดการลงคะแนน เช่น กล่าวว่่า “บัดนี้ ถึงเวลาลงคะแนนแล้ว ขอเปิดการลงคะแนน” เป็นต้น แล้วจึงเริ่มการลงคะแนน

(ง) เมื่อมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งมาแสดงตน ให้คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ตรวจสอบความถูกต้องกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง แล้วให้ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งที่มีสิทธิเลือกตั้งลงมือชื่อให้ตรงกับรายชื่อที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งและรับบัตรเลือกตั้ง

(จ) เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งรับบัตรเลือกตั้งแล้ว ห้ามมิให้เปลี่ยนบัตรเลือกตั้ง ไม่ว่ากรณีใด ๆ ตลอดจนห้ามนำบัตรออกนอกเขตเลือกตั้ง และห้ามทำลายบัตรเลือกตั้ง

(ฉ) ให้ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งกาเครื่องหมายกากบาท ✕ ในบัตรเลือกตั้ง ณ บริเวณที่จัดไว้ให้ แล้วนำบัตรเลือกตั้ง ใส่บัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้าคณะอนุกรรมการสรรหาฯ

(ช) ผู้ใดแสดงตนว่าเป็นผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่เจ้าหน้าที่เลือกตั้งตรวจไม่พบชื่อนั้นในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ให้แจ้งแก่ผู้นั้นว่า “ไม่มีสิทธิลงคะแนน” และห้ามมิให้เพิ่มชื่อลงไปในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งโดยพลการ

(ซ) เมื่อถึงเวลาปิดลงคะแนน (เวลา ๑๒.๐๐ น.) ให้ประธานอนุกรรมการ กล่าวปิดการลงคะแนน พร้อมทำการนับคะแนนทันทีโดยเปิดเผย

(ฌ) ให้คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ทำการบันทึกภาพถ่ายระหว่างการดำเนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทุกขั้นตอน เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้แทนคณาจารย์ประจำ

(๓) การตรวจนับคะแนนและแจ้งผลการนับคะแนน

เมื่อปิดการลงคะแนนแล้ว ให้ดำเนินการตรวจนับคะแนน ดังนี้

(ก) ห้ามเทบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้ง

(ข) ให้คณะอนุกรรมการสรรหาฯ หยิบบัตรเลือกตั้งที่ละใบ ตรวจสอบบัตรดีและบัตรเสีย

๑) ถ้าเป็นบัตรดีให้อ่านเลขหมายประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ปรากฏเครื่องหมายกากบาท ✕ ในบัตรเลือกตั้งดัง ๆ และชูให้เห็นทั่วกัน แล้วจัดวางบัตรเลือกตั้งไว้ให้เป็นระเบียบ

๒) ถ้าเป็นบัตรเสีย ให้คณะอนุกรรมการสรรหาฯ สลักหลังว่า “เสีย” และให้คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ไม่น้อยกว่า ๒ คน ลงลายมือชื่อกำกับไว้

(ค) ในการนับคะแนน ให้ขีดคะแนนในแบบรายงานการนับคะแนนฯ และบนกระดานนับคะแนนควบคู่กันไปด้วย

(ง) เมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ให้รวมคะแนนและตรวจสอบคะแนนในใบกรอกคะแนน และการนับคะแนนให้ถูกต้องตรงกัน

(จ) ให้ประธานอนุกรรมการสรรหาฯ นำแบบรายงานการนับคะแนนฯ บัตรเลือกตั้งทั้งหมด ใบลงลายมือชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และภาพถ่ายในการดำเนินการ ส่งประธานกรรมการสรรหาฯ เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) อย่างช้าไม่เกินเวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันเลือกตั้ง และจัดส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมด ส่งตามมาทันที

(๔) การรวมคะแนน

ให้เลขาธิการคณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้งจากหน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นในวันลงคะแนนเลือกตั้ง แล้วรายงานผลการรวมคะแนนต่อประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ให้แล้วเสร็จก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. ของวันเลือกตั้ง

(๕) การรายงานผลการเลือกตั้ง

ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ รายงานผลการเลือกตั้งต่ออธิการบดี วันถัดไปจากวันเลือกตั้ง (วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒)

ข้อ ๓. วันเลือกตั้ง และการลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

(๑) วันเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำฯ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ผู้แทนคณาจารย์ประจำฯ เรื่องการรับสมัคร และการคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

(๒) คณาจารย์ประจำฯ ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่สังกัด โดยมีรายชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

(๓) กรณีคณาจารย์ประจำฯ ที่มีสิทธิเลือกตั้ง เดินทางไปราชการ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ไปราชการ สามารถลงคะแนนเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งดังกล่าวได้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์เอมอร ไชยโรจน์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ผู้แทนคณาจารย์ประจำ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร